



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 23 มกราคม 2564

เรื่อง

1. ฟาร์มหมูใต้ทิศทางดีขยายการเลี้ยงเพิ่ม10%
2. เนื้อสัตว์ ใครว่าแพงจ่ายเพิ่มนิดชีวิตปลอดภัย คนไทยอยู่ได้ เกษตรกรอยู่รอด
3. พาณิชย์-เกษตร ลุยแล้ว ทำ Big Data ข้อมูลภาคเกษตร เชื่อมการผลิตถึง...
4. เกษตรกรหวั่นหวอด 7 พัน สยบครม่า "เราชนะ" สภาเตรียมเปิดอภิปราย
5. ไทยหลังโควิด-19 ต้องก้าวต่อไป ขอแค่เพียงทุกคนช่วยเหลือกันและกัน และ...
6. คอลัมน์: อยู่บนภู: เรา(อาจไม่)ชนะ
7. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ทูเรียนไทยปลอดภัย
8. คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย
9. แพ็กเกจแจกเงินก้อน2 อุ่มมนุษย์เงินเดือน-รับเลยออฟ
10. "เฉลิมชัย" นำทีมทดสอบนวัตกรรมเกี่ยวข้าวขนาดเล็กลดต้นทุนชาวนา

สื่อ

- ประชาชาติธุรกิจ
bangkokbiznews.com
newsdatatoday.com
ฐานเศรษฐกิจ
แนวหน้า
ฐานเศรษฐกิจ
มติชน
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
posttoday.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
หัวข้อข่าว : ฟาร์มหมูได้ทิศทางดีขยายการเลี้ยงเพิ่ม10%

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564
ฉบับที่ : 5326 หน้า : 19(บนขวา)

ฟาร์มหมูได้ทิศทางดีขยายการเลี้ยงเพิ่ม10%

ผู้เลี้ยงหมูภาคใต้ส่งสัญญาณปี'64 ขยายการเลี้ยงเพิ่ม 10% หรือเพิ่มเป็น 1.7 ล้านตัว พร้อมถอดโมเดลป้องกันไวรัสโควิด-19 นำมายกระดับมาตรการป้องกันโรค ASF เข้มข้น ซีเตรียมจับตา “จีน-เวียดนาม-กัมพูชา-สปป.ลาว-เมียนมา” เริ่มฟื้นตัว คาดจะกลับมาเลี้ยงช่วงปลายปีนี้ อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาสุกรในไทย

นายปรีชา กิจถาวร กรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายกมลสมการ คำผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แนวโน้มการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ภาคใต้ปี 2564 ไตรมาส 1 และ 2 มีทิศทางที่ดี โดยผู้เลี้ยงส่วนใหญ่คาดว่า จะมีการขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้นประมาณ 10% หรือประมาณ 1.7 ล้านตัว จากปัจจุบันมีแม่พันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ประมาณ 80,000 แม่พันธุ์ ส่วนทิศทางราคาคาดว่า จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเฉลี่ยกว่า 72 บาท/กก. เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักปรับขึ้นประมาณ 3-5% ทั้งกากถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ข้าวโพด ประกอบกับผู้เลี้ยงสุกรแต่ละฟาร์มได้ถอดโมเดลป้องกันไวรัสโควิด-19 นำมาเพิ่มมาตรการยกระดับ และมีวินัยในการดูแลป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF) อย่างเข้มข้น ทำให้ปัจจุบันต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาท/ตัว

สำหรับทิศทางสุกรในปี 2564 โดยภาพรวมทั้งประเทศ จากการรายงานของงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าผลการผลิตสุกรมีปริมาณ 20.50 ล้านตัว เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากประมาณ 20.45 ล้านตัวของปี 2563 หรือร้อยละ 0.24 ซึ่งมาจากปัจจัยที่ราคาสุกรมีชีวิตมีเหตุสูงใจ จึงได้ส่งผลการขยายการผลิต อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการฟาร์ม ตลอดจนจนถึงการป้องกันโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้การเลี้ยงสุกรมีปริมาณเพิ่มขึ้น สำหรับการตลาดและการบริโภค

ในปี 2564 นั้น คาดว่าการบริโภคสุกรมีปริมาณ 1.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1.30 ล้านตันของปี 2563 หรือร้อยละ 0.77 โดยสาเหตุมาจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทางด้านการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและภาคบริการฟื้นตัวขึ้น จึงทำให้ความต้องการการบริโภคเนื้อสุกรได้ปริมาณเพิ่มขึ้น

นายปรีชากล่าวต่อไปว่า สำหรับการส่งออกสุกรของไทยในปี 2564 คาดว่าการส่งออกเนื้อสุกรชำแหละและเนื้อสุกรแปรรูปจะลดลงเพียงเล็กน้อยหรือใกล้เคียงกับปี 2563 เพราะตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันประเทศที่ผลิตสุกรได้รับความเสียหายอยู่ระหว่างกำลังเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วจากการระบาดของโรค ASF ในขณะที่การส่งออกสุกรมีชีวิตโดยเฉพาะของไทย คาดว่าจะทรงตัว เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านที่ผลผลิตสุกรได้รับความเสียหายจากโรค ASF ยังคงมีความต้องการนำเข้าสุกรมีชีวิตอยู่ แต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าราคาสุกรมีชีวิตเริ่มปรับตัวสูงขึ้น แต่ปริมาณการผลิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่งผลให้ราคาของผู้เลี้ยงขายได้จึงอยู่ในภาวะทรงตัว

“ปี 2560-2562 โรค ASF ที่ระบาดในประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา ส่งผลให้สุกรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก แต่ตอนนี้ทั้ง 3 ประเทศกำลังฟื้นตัวและคาดว่าจะกลับมาเลี้ยงได้ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรไทยจะต้องเฝ้าวิเคราะห์ว่าจะส่งผลกระทบต่อส่งออกและราคาสุกรไทยหรือไม่ เพราะปัจจุบันผู้เลี้ยงไทยส่งออกสุกรไปยัง 3 ประเทศปริมาณมาก”

ทางด้านราคาสุกรนั้น ที่ผู้เลี้ยงขายได้ในปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ราคา 72.00 บาท/กก. โดยสูงขึ้นจากราคาเฉลี่ยที่ 66.52 บาท/กก. ของปี 2562 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 และราคาในปี 2564 คาดว่า

ราคาจะใกล้เคียงกับปี 2563 เนื่องจากความต้องการสุกรมีชีวิตยังเพิ่มปริมาณขึ้นมากจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้ส่งผลให้ราคาของผู้เลี้ยงขายได้ปรับตัวสูงขึ้น หากพิจารณาตัวเลขต้นทุนการผลิตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564 ราคา 68 บาท/กก. และสามารถขายได้กำไรประมาณ 500 บาท/ตัว หรือประมาณ 2-3 บาท/กก.

ส่วนผลกระทบจากโรคระบาดในสุกรอื่น ๆ นั้น แม้ว่าในปัจจุบันการจัดการฟาร์มสุกรจะมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมโรคระบาดได้ดีขึ้นก็ตาม แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดในสุกรได้เช่นกัน คือโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea : PED) โรคระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ (PRRS) เป็นต้น จะส่งผลให้ผลผลิตสุกรเสียหาย โดยเฉพาะฟาร์มสุกรที่ยังมีการจัดการฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานได้คุณภาพ ซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบ

ประกอบกับประเทศไทยยังไม่ได้รับการรับรองให้ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) จึงเป็นข้อจำกัดการส่งออกเนื้อสุกรชำแหละ และเนื้อสุกรแปรรูปไปต่างประเทศ ขณะเดียวกันราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ต้นทุนอาหารสุกร เป็นต้นทุนที่สูงที่สุดในการผลิตสุกร คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60-70 ของต้นทุนการผลิต ซึ่งราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังคงมีความผันผวนตลอดเวลา เช่น ราคากากถั่วเหลืองในซีกาโก ปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 7 ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้น

อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยลดลง ตลอดจนเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคของผู้บริโภค การรับประทานอาหารนอกบ้าน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการบริโภคสุกรในประเทศให้ลดลงได้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ newsdatatoday.com
หัวข้อข่าว : พาณิชย์-เกษตร ลุยแล้ว ทำ Big Data ข้อมูลภาคเกษตร เชื่อมการผลิตถึง...

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564
ฉบับที่ : - หน้า : -

The screenshot shows the News Data Today website interface. At the top, there's a navigation bar with categories like ECON, ANALYSIS, EDUCATION, etc. The main content area features a large image of an orange Toyota Yaris car on the left. The central article is titled "พาณิชย์-เกษตร ลุยแล้ว ทำ Big Data ข้อมูลภาคเกษตร เชื่อมการผลิตถึงตลาด" (Commerce-Agriculture has started using Big Data to connect production to the market). The article discusses how Big Data is used to analyze market trends and improve agricultural production. To the right of the article, there are several advertisements, including one for APM Asset Pro Management, Amazon Home & Kitchen products, and a Facebook post from News Data Today.

รหัสข่าว: I-I210123001049

หน้า: 1 / 1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL, Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com

เกษตรกรห่วงขาด 7 พัน “สยบดราม่า” “เราชนะ” สภาเตรียมเปิดอภิปราย



**เยียวยา
โควิด รอบ2
สร้างความยุ่งยาก
ให้กับเกษตรกร**

**กระบวนการ
ตรวจสอบสิทธิ์**

วันที่ 29 ม.ค.-5 ก.พ. 2564

สมัคร ผ่าน
www.เราชนะ.com

**กระบวนการ
ตรวจสอบสิทธิ์**

วันที่ 8 ก.พ. 2564

ปรากฏการณ์

อาชีพใหม่
รับจ้างลงทะเบียน

เกณฑ์ **เกษตรกร**

- 1. มีแอป “เป่าดัง” ต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูล
- 2. ไม่มี “เป่าดัง” ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



เงื่อนไข

1. ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33
2. ไม่เป็นข้าราชการ, พนักงานราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ
3. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง-ผู้รับบำนาญ
4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 3 แสนบาท ในปีภาษี 2562
5. ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 5 แสนบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562

ฐาน INFO GRAPHIC ที่มา ฐานเศรษฐกิจ สวสรวม

สยบดราม่าเราชนะ “กิตติศักดิ์” สมาชิกวุฒิสภา ห่วงเกษตรกรเข้าไม่ถึง โครงการอาชีพขาด 7 พันบาท เตรียมเปิดอภิปรายในสภา 26 ม.ค.นี้ ด้านเครือข่ายการยางฯสั่งจับตาสรางอาชีพใหม่ รับจ้างลงทะเบียนฟรี ผวาทำรอยเยียวยาโควิดรอบ

แรก เกษตรกรตัวจริงไม่ได้เงิน มติคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 19 มกราคม “โครงการเราชนะ” จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคมนี้ จนถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากนั้นจะเปิดให้ใช้เงินที่โอนสิทธิ์เข้าเป่าดัง โดยจะโอนเงินสัปดาห์ละ

1,000 บาท จนกว่าจะครบ 7,000 บาท รวมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และสามารถใช้จ่ายได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 เป้าหมาย 31.1 ล้านคน กรอบวงเงิน 2.1 แสนล้านบาท โดยจะโอนงวดแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 3500จำนวน 2 เดือน รวม เป็น 7,000

บาทนั้น จะมีจำนวนทั้งสิ้น 31.1 ล้านคน มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 1. ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม ม. 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 2. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

3. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562 5. ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หากใช้ไม่หมด กระทรวงการคลังจะดึงเงินคืนคลังหลวง ซึ่งในกลุ่มเกษตรกร จะต้องเข้าเงื่อนไขดังกล่าวนี้ถึงจะได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท

แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ในส่วนของอาชีพเกษตรกร ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายได้ เพราะไม่เสียภาษี ซึ่งเงื่อนไขนี้ ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ดีเพื่อความชัดเจน และจะ

นั้นจะส่งรายชื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชี แต่ครั้งนี้ทางกระทรวงการคลัง เป็นคนดำเนินการทั้งหมด ไม่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรฯเลย

โดย "โครงการเราชนะ" จะแบ่งเกษตรกร ออกเป็น 3 กลุ่ม 1.เกษตรกรที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐจ่ายเงินให้เลย ไม่ต้องลงทะเบียน 2.กลุ่มเกษตรกร ที่มีแอปพลิเคชัน

"เป๋าตัง" ในโครงการต่างๆ ของรัฐ อาทิ คนละครึ่ง, เทียวด้วยกัน กลุ่มนี้ทางผู้จัดจะส่ง sms มาเพื่อถามว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ถ้าเข้าร่วม จะมีให้กดอนุญาต/ยินยอมให้ตรวจสอบมูลเท่านั้น เมื่ออนุญาตทางระบบจะส่งไปตรวจสอบข้อมูล รอเพียงอย่างเดียวว่าจะได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่

กลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่ไม่เคยสมัคร จะต้องสมัครผ่าน www.เราชนะ.com ระหว่าง วันที่ 29 ม.ค.-5 ก.พ. 2564 จากนั้นทางคณะทำงาน จะตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งจะต้องไม่เข้าข่าย 5 ข้อข้างต้น เกษตรกรถึงจะได้รับเงินเยียวยา

ด้านนายธีระชัย แสนแก้ว ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า เป็นห่วงเกษตรกรจะไม่เข้าถึงโครงการนี้ เพราะส่วนใหญ่อยู่ตามท้องไร่ท้องนา ถ้าโทรศัพท์ไม่มีแอป หรือใช้ไม่เป็นก็ทำไม่ได้ จะไปให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านช่วยทำ ส่วนใหญ่ก็ทำก็ไม่ค่อยเป็น หายสุดแรงจะเกิดขบวนการไปหากินเกษตรกรสร้างอาชีพใหม่มีคนมารับจ้างทำให้ เห็นได้จากในรอบแรกก็มีการโกงกินเงินหลวง จะเข้าสำนวน "เตะหมูเข้าปากหมา"

เช่นเดียวกับนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ความจริงตัวเองก็ทำไม่เป็นเลย และจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายในสภาวันที่ 26 มกราคมนี้ว่าจะทำหรือช่วยอย่างไรให้เกษตรกรได้เข้าถึงโครงการได้โดยไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ●



ได้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรทางกระทรวงฯ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปสอบถาม "โครงการเราชนะ" ให้ชัดเจน

สำหรับการเยียวยาโควิดรอบ 2 นี้ จะแตกต่างจากครั้งที่แล้ว โดยครั้งแรกที่จ่าย 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท รวมกัน 15,000 บาท กระทรวงการคลังให้กระทรวงเกษตรฯ อัดเดบิตเบียนเกษตรกรให้ตรวจสอบ จาก

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สุดสัปดาห์/หน้าแรก - สุดสัปดาห์

วันที่: เสาร์ 23 มกราคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14514

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 204.29 Ad Value: 255,362.50

PRValue (x3): 766,087.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไทยหลังโควิด-19 ต้องก้าวต่อไป ขอแค่เพียงทุกคนช่วยเหลือกันและกัน และดูแลตนเองให้...

ไทยหลังโควิด-19 ต้องก้าวต่อไป ขอแค่เพียงทุกคนช่วยเหลือกันและกัน และดูแลตนเองให้ดีที่สุด



ผรณเดช พูนศิริวงศ์ กก.ผจก.บจ. หนังสือพิมพ์แนวหน้า, ปริญญา ช่างเสวก บก.การเมือง, ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์ ประธาน กก.บท. และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บางกอก เชน ออสปีทอล, ผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธาน บจ. หนังสือพิมพ์แนวหน้า, อาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รมว.กระทรวงการคลัง, สุปัทมนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน, กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง, บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์, ภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท., อนันตเดช พงษ์พันธุ์ บก.โลกธุรกิจ, ลั่นดีสุข มะโรงศรี และเฉลิมชัย ยอดมาลัย บก.

แนวหน้าว่าไรดีสัปดาห์นี้ **ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย** พาคุณไปรับฟังสาระดีๆ จากงานแนวหน้า ฟอรัม ดินเนอร์ทอล์ก ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดไปเมื่อเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งงานนี้ฝ่ายกำหนดนโยบาย เศรษฐกิจของประเทศยืนยันตรงกันว่าเมืองไทย ต้องก้าวเดินต่อไป แม้จะต้องเผชิญกับวิกฤติ โควิด-19 เพราะปัจจัยเศรษฐกิจพื้นฐานในประเทศยังคงมีความแข็งแกร่ง

● นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และทีมเศรษฐกิจยังมั่นใจว่าประเทศไทย ยังมีอนาคตที่ดี และยังมีโอกาสเติบโตได้ เพราะรัฐบาลมีความต่อเนื่อง จึงสามารถบริหารประเทศ ได้โดยไม่สะดุด รัฐบาลได้วางรากฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของประเทศไว้มากมาย ดั่งเห็นชัดเจนแล้วคือ infrastructure ต่างๆ เช่น ระบบคมนาคมขนส่งระบบราง ท่าเรือ ถนนหนทางต่างๆ และเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบ 5 G และ Cloud Services สิ่งเหล่านี้จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ให้กลับมาแข็งแกร่งได้ในอนาคตอันใกล้ สำหรับ

ระบบการขนส่งทางรางนั้น เห็นได้ชัดเจนมาก เช้ารถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ที่กำลังทยอยเสร็จและ เปิดให้บริการ รวมถึงทางรถไฟรางคู่ในต่างจังหวัด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศ และเรายังมีความพร้อมด้านนวัตกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมใหม่จำพวกยานยนต์ไฟฟ้า และกลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง และพลังงานสะอาด โครงข่าย พลังงานไฟฟ้าซึ่งประเทศไทยมีฐานการผลิตเดิมที่ แข็งแกร่งอยู่แล้ว สิ่งเหล่านี้จะบังเกิดผลสำเร็จได้ ดียิ่งขึ้นเมื่อเราทุกคนร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำ ซึ่ง สุดท้ายแล้วจะส่งผลสำเร็จที่ให้ความคุ้มค่ามากกับ ส่วนรวม และที่สำคัญคือภาคเอกชนไทยที่มีความ แข็งแกร่ง และมีศักยภาพสูงมาก สิ่งเหล่านี้จะช่วย ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาตินำเอาอุตสาหกรรม ขั้นสูงเข้ามาผลิตในประเทศไทย ดังนั้น ผมจึงขอให้ คนไทยทุกคนร่วมกันเป็นบ้านที่ดี ให้การดูแล เอาใจใส่นักลงทุนต่างชาติ เพื่อให้เขาเหล่านั้นมั่นใจ ว่าเขาจะประสบความสำเร็จเมื่อเข้ามาทำธุรกิจใน ประเทศของเรา นี่คือผลสำเร็จร่วมกันของทุกคน และเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทย ผมมั่นใจว่า ประเทศไทยของเราจะกลับมาแข็งแกร่ง และ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สุดสัปดาห์/หน้าแรก - สุดสัปดาห์

วันที่: เสาร์ 23 มกราคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14514

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 204.29 Ad Value: 255,362.50

PRValue (x3): 766,087.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไทยหลังโควิด-19 ต้องก้าวต่อไป ขอแค่เพียงทุกคนช่วยเหลือกันและกัน และดูแลตนเองให้...



เฉลิมชัย ขอดมาลัย และ สันติสุข มะโรงศรี



กฤษฎา จินะวิจารณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง



บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมหลังจากโควิด-19 ผ่านพ้นไป

● นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ในปี พ.ศ. 2564 นี้ รัฐบาลตัดสินใจแล้วว่าต้องเน้นปฏิบัติการเชิงรุกโดยเร็ว เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาแข็งแกร่งดังเดิมให้ได้ สำหรับในส่วนของกระทรวงการคลังนั้น เน้นปฏิบัติการเชิงรุกในแง่เศรษฐกิจ โดยในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศนั้นต้องเน้นพลังสามประสานคือด้านการคลัง การเงิน และตลาดทุน โดยไม่สามารถขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ ประเทศจำเป็นต้องมีเงินในการบริหาร ถ้าขาดเงินเราก็จะมีปัญหาด้านงบประมาณแผ่นดิน ส่วนด้านตลาดทุนนั้นก็ต้องทำให้เกิดความแข็งแกร่งเช่นกัน หากตลาดทุนไม่ทำงาน ก็จะส่งปัญหาต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างหนัก สำหรับรัฐบาลนั้นได้พยายามออกมาตรการเชิงรุกด้านต่างๆ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป และเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความสามารถในการดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้ ดังจะเห็นว่ารัฐบาลได้ออกโครงการชิม ช้อป ใช้ มาก่อนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งล่าสุดโครงการดังกล่าวได้ปิดไปแล้ว และเราก็ได้รับทราบบทเรียนต่างๆ จากโครงการชิม ช้อป ใช้ ได้เป็นอย่างดี และทราบว่าโครงการดังกล่าวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ดี แต่ก็มีจุดอ่อนบางประการ ซึ่งเราก็แก้จุดอ่อนนั้นเมื่อเราทำโครงการอื่นๆ ต่อมา เช่นโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น เพราะ

คนจำนวนมากสามารถใช้ได้จริง และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างน่าพอใจ ดังจะเห็นว่าโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้กับร้านค้าเล็กๆ น้อยๆ ที่ตั้งอยู่ตามชุมชนและตามริมถนนทั่วไป รวมถึงร้านแผงลอย หาบเร่ รถเข็น และร้านขายของชำ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าโครงการคนละครึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดี เมื่อโครงการระยะแรกผ่านพ้นไป รัฐบาลก็เปิดโครงการต่อเนื่องระยะที่สองให้อีก 5 ล้านสิทธิ์ โดยเพิ่มเงินให้เงินรายละ 3,500 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ใหม่ ส่วนคนที่เข้าโครงการในครั้งแรกก็จะได้เงินเพิ่มอีก 500 บาท เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน รัฐบาลใช้งบประมาณเพื่อโครงการนี้ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ต่อหนึ่งช่วงเวลาของโครงการ โดยระยะที่สองก็ใช้งบประมาณอีก 3 หมื่นล้านบาท ส่วนโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมากเช่นกัน และได้รับการอนุมัติให้ต่ออายุโครงการไปจนถึงเดือนเมษายน 2564 เพราะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม และอีกเรื่องหนึ่งคือบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย โดยในรอบที่สองรัฐบาลจะเพิ่มเงินให้อีกรายละ 500 บาท ซึ่งผู้ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ก็คือคนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อเขาได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ก็ทำให้เขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจอันเกิดจากพิษโควิด-19



สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน



อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

● นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง

ในปี 2564 ประเทศเรามีนงบประมาณ 3.29 ล้านล้านบาท ต้องบอกว่ารัฐบาลยังมีเงินสำหรับใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และสามารถดูแลวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 ได้ส่วนงบประมาณรายจ่ายของปี 2565 จะเป็นตัวเลขเท่าไรนั้น รัฐบาลจะต้องหารือร่วมกันต่อไป ผมมั่นใจว่าเรามีเงินงบประมาณเพียงพอสำหรับดูแลประเทศได้ แม้ในช่วงที่ทางงบประมาณ 2564 นั้น ยังไม่มีวิกฤติโควิด-19 ก็ตาม แต่เมื่อมีปัญหาโควิด-19 ก็ต้องปรับประมาณการเศรษฐกิจใหม่ โดยในกระทรวงการคลังต้องหารือกันภายในโดยตั้งเป้าประมาณการเรื่องการจัดเก็บรายได้ให้สอดคล้องกับวิกฤติโควิด-19 แล้วบริหารจัดการให้เป็นไปตามช่องทางที่เรา มี ส่วนเรื่องการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ เราก็ยังสามารถกู้เงินมาใช้ได้อีก เพราะฐานะการคลังของเรายังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง เช่นเมื่อต้นปีงบประมาณที่แล้วเรามียอดเงินคงคลังยกมา 570,000 กว่าล้านบาท เรายังสามารถกู้เงินได้อีกแน่นอนว่าประมาณการยอดจัดเก็บรายได้ที่เราทำไว้ก่อนมีวิกฤติโควิด-19 จะ

ต้องน้อยกว่าช่วงที่เกิดวิกฤติโควิด-19 อย่างแน่นอน แต่กระทรวงการคลังยังยืนยันว่าไม่มีปัญหาวิกฤติการคลังอย่างแน่นอน เพราะเรายังสามารถบริหารจัดการได้ เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวล

● นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์พยายามเพิ่มปริมาณการค้าตลอดเวลา แต่เมื่อประสบปัญหาโควิด-19 ก็เกิดการชะงักไป ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงให้นโยบายว่า ต่อไปนี้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศต้องเป็นเซลล์แมนส่งเสริมให้มีการค้าขายมากขึ้นพาณิชย์จังหวัดต้องรู้ว่าในจังหวัดของตนมีของดีอะไรบ้าง ตลาดมีความต้องการสินค้าอะไร แล้วให้จังหวัดจับคู่กันทำการค้า ซึ่งที่ผ่านมาทำแบบนี้ไปแล้วสองสามครั้ง สร้างรายได้เป็นหลักพันล้านบาท ต้องเน้นการค้าขายภายในประเทศให้มากขึ้น ในขณะที่ยังไม่สามารถเปิดประเทศได้ เราก็ต้องส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแบบ virtual exhibition ซึ่งประสบความสำเร็จมาก เพราะทำให้คู่ค้าต่างชาติสามารถเห็นว่าเรามีสินค้าอะไรบ้าง และสามารถเจรจาซื้อขายผ่านระบบ multimedia ได้คล้ายกับทำ video conference ซึ่งช่วยประหยัด

งบประมาณการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ให้ผลดีมาก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะต้องพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจเช่นนี้ต่อไป และผมมั่นใจว่าในปีหน้าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย แล้วเราจะกลับมาแข็งแกร่งดังเดิม

● นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการใช้สินค้าไทย รวมถึงเน้นมาตรการจัดซื้อจัดจ้างโดยเน้นการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆ ที่ผลิตได้ภายในประเทศ ซึ่งประเด็นนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศได้รับผลผลิตไปด้วย ดังจะเห็นได้จากตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ช่วงเดือนตุลาคม 2563 พบว่าเพิ่มขึ้นกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ คือตัวเลขดัชนีเกือบจะเท่ากับระดับก่อนประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 เมื่อพิจารณาแล้ว ผมเห็นว่าถ้าตัวเลขดัชนีไปเรื่อยๆ ผมคาดว่าในต้นปี 2564 อุตสาหกรรมไทยน่าจะฟื้นตัวดีขึ้น และอีกเรื่องหนึ่งคือเราได้รับผลดีจากการบริโภคภายในประเทศที่มีอัตราเพิ่มขึ้น ซึ่งนับเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเราสำหรับภาคอุตสาหกรรมของเรานั้น จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกด้วย เราจะผลิตสินค้าเดิมๆ ด้วยกรรมวิธีเดิมๆ อีกไม่ได้แล้ว เมื่อมันล้าสมัยเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ทันสมัย ทันท่วงที เราจะต้องปรับตัวให้ได้ เพราะเราจะสู้คู่แข่งไม่ได้ เมื่อคู่แข่งของเราปรับตัว เราก็ต้องปรับตัว และต้องสามารถเอาชนะคู่แข่งใหม่ๆ ให้ได้ด้วย ดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มศักยภาพการผลิตของเราให้ทันสมัย และผลิตสินค้าที่ตลาดโลกต้องการ และต้องตอบสนองความต้องการภายในประเทศได้ด้วย และที่สำคัญคือต้องหารือกันระหว่างกระทรวงให้มากขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลผลิต เช่นต้องหารือกับกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการอุดมศึกษา เป็นต้น ผมเห็นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเป็นเรื่องสำคัญในอนาคตครับ เพราะนักลงทุนหน้าใหม่ไม่ลงทุน



ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม



ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แบบเดิมๆ ในสินค้าเดิมๆ อีกต่อไป

● นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผมอยากจะเรียนว่า การท่องเที่ยวในอนาคตนั้นเราจะไม่พบภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวบ้านเราเหมือนเดิม คือเหมือนกองทัพรถบัสเกือบร้อยคันที่จอดอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น พระบรมมหาราชวัง เพราะวิกฤติโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากการเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ จะเปลี่ยนเป็นเดินทางด้วยกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คน หรือไปกับคนในครอบครัว เดินทางด้วยรถส่วนตัว ส่วนคนไทยก็จะหันไปเที่ยวแบบกลุ่มเล็กๆ เช่นกัน ไปเที่ยวกับคนในครอบครัว และเพื่อนสนิทเท่านั้น เพราะเขามั่นใจว่าคนที่เขารู้จักดีน่าจะปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนอื่นๆ ซึ่งไม่คุ้นเคยและไม่สนิทสนม ซึ่งน่าจะมีความเสี่ยงของเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนในครอบครัวที่เห็นหน้ากันทุกวัน ประเด็นต่อมาคือนักท่องเที่ยวจะเน้นเรื่องสุขภาพอนามัยมากขึ้น จะเน้นเที่ยวแบบปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโรค โดยเฉพาะโควิด-19 ดังนั้น ททท. จึงเน้นส่งเสริมเรื่องนี้โดยการออกสัญลักษณ์ SHA (Safety and Health Administration) ให้กับโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร สปา และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ปลอดภัยจากเชื้อโรค ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ระดับหนึ่ง ผมเน้นเสมอว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สุดสัปดาห์/หน้าแรก - สุดสัปดาห์

วันที่: เสาร์ 23 มกราคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14514

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 204.29 Ad Value: 255,362.50

PRValue (x3): 766,087.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไทยหลังโควิด-19 ต้องก้าวต่อไป ขอแค่เพียงทุกคนช่วยเหลือกันและกัน และดูแลตนเองให้...

มีความเปราะบางมาก เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น
นักท่องเที่ยวจะงดการเดินทางทันที ดังนั้นเมื่อเรา
ทราบดีว่าเครื่องยนต์ด้านเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่เหลือ
อยู่ในขณะนี้คือการท่องเที่ยว เราจึงต้องประคับ
ประคองไว้ให้ได้ ส่วนปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19
ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนหวังว่า
เราจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้โดยเร็ว
ถ้าคุมได้เร็วก็จะทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น และ
จะทำให้นักท่องเที่ยวในบ้านเรายังคงเดินทาง
ท่องเที่ยวต่อไป

คุณจะได้พบกับรายการดีที่ครบครัน
ด้วยสาระและความบันเทิง รายการแนวหน้า
วาไรตี้ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00-
16.30 น. ทางโทรทัศน์ TNN 2 ช่อง 784
ดิจิทัลทีวี หรือ True Visions 8 และชมรายการ
ย้อนหลังได้ที่ YouTube แนวหน้าวาไรตี้



เรา(อาจไม่)ชนะ

> 06



เรา(อาจไม่)ชนะ

เพราะลำพังตัวเองแต่รับจ้างกรีดยางอยู่ในสวน รับจ้างแบกกระสอบข้าวอยู่ในหัวไร่ปลายนา

ไม่มั่นใจเมื่อไม่ได้เงินสดเข้าบัญชี แล้วจะไปเบิกจากที่ไหน มาซื้อลูกจันทน์มาทอดขายได้อย่างไร

ผสมโรงเข้ากับคนใกล้ขีดรัฐบาลด้วยกัน อย่างพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคที่ออกมาตีกินแถลงที่มตรงๆไปให้รัฐบาลไปทีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าจะมีผู้หลุดออกไปจากการเยียวยา ให้นายกฯหาทางแก้ไขเป็นการเร่งด่วน

ทั้งการประสานงานด้านข้อมูล การไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหน่วยงานรัฐในเรื่องข้อมูลจะเป็นปัญหา

มีปัญหาเมื่อให้กระทรวงเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบขึ้นทะเบียน ส่งชื่อจ่ายเงินตราวก่อน มีบางกรณีทีเอเรอร์ คนที่ไม่มีชื่อเป็นเกษตรกรกลับได้รับเงินเยียวยา

กระทรวงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรต่างๆเพื่อรับเงินชดเชยในโครงการต่างๆ มีตัวเลขที่เกิดการตั้งคำถามในแง่ปริมาณผลผลิต จำนวนเงินชดเชย ผู้ที่ได้รับเงินชดเชยไม่ผู้จะสอดคล้องต้องกัน

ในอดีตรัฐบาลก่อนนั้น เคยเกิดเหตุลักษณะคล้ายกัน ที่ตัวเลขผลผลิตข้าวโดยรวมสูงเกินขีดความสามารถผลิตปกติทะลุไปถึงเฉียด 40 ล้านตันในภาพรวม ซึ่งก็เป็นข้อสงสัยในระบบการลง



เราชนะ

ทะเบียน การทำประชาคมที่รัดกุมเพียงพอหรือไม่มาแล้ว

ล้วนเป็นช่องว่าง จุดอ่อน “เราชนะ” ที่ไม่พึงเบี่ยงปร้างเหมือนคนละครึ่ง ที่อาจต้องพิจารณาโครงการหรือโมเดลที่สำเร็จโครงการหนึ่ง อาจใช้ไม่ได้กับอีกโครงการหนึ่ง

อย่างไรก็ดีทั้งกระทรวงการคลังและสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี มองเห็นปัญหา แต่ต้องยอมรับว่าการให้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลค่อนข้างจำกัดและอธิบายไม่เป็น

แน่นอนเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ ธรรมชาติอยู่ที่ดี ที่ยอมถูกเขี่ยก้อนหินเข้าใส่

ทั้งที่เจตนา ที่ไม่ให้เงินสดเพราะเพื่อลดความเสี่ยงการต้องเข้าแถวต่อคิวเบิกเงินสดหน้าธนาคาร

ทั้งที่เจตนา ไม่ต้องการให้เงินสดไปซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการครองชีพ ไม่ต้องการให้เงินไปลงขวดเหล้าหรือบุหรี่หรือลอตเตอรี่ หวยได้ดิน

ทั้งที่เจตนาเพียงเพื่อให้เงินส่วนนี้หมุนเวียนกันอยู่ในระดับฐานราก



มีรัฐบาลจะมีประสบการณ์ การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ทั้งสถานการณ์ปกติและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งเราไม่ต่างกัน เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง รวมทั้งการจ่ายเงินชดเชยในรูปแบบต่างๆ มาหลายปีติดกันและล่าสุด เราชนะ

แต่อาจต้องยอมรับระบบข้อมูลเทคโนโลยี หรือการเข้าถึงตัวตนของประชาชนยังขาดความเสถียรและแม่นยำมากพอที่จะเยียวยาได้ตรงจุด ตรงเป้าหมายได้มากเพียงพอ

เมื่อประกาศเงื่อนไขผู้ที่ได้รับการเยียวยาเราชนะผ่านกรม. เสียความไม่พอใจ เสียคัดค้านจึงตั้งขึ้นอย่างเกรียวกราว ทั้งจากเกษตรกรที่ไม่มั่นใจในเงื่อนไขว่าตนเองจะอยู่ในกลุ่มได้รับเยียวยาหรือไม่

ไม่มั่นใจการคิดคำนวณฐานเงินฝากเป็นมาอย่างไร เป็นเงินหมุนเวียนหรือเงินคงเหลือในบัญชี ไม่มั่นใจในเรื่องของเงินได้พึงประเมิน

ไม่มั่นใจว่าจะได้รับเยียวยาหรือไม่ เมื่อตัวเองไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มั่นใจ

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/บทบรรณาธิการ

วันที่: อาทิตย์ 24 - พุธ 27 มกราคม 2564

ปีที่: 40

ฉบับที่: 3647

Col.Inch: 51.48

Ad Value: 64,350

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

PRValue (x3): 193,050

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: อยู่บนภู: เรา(อาจไม่)ชนะ

ใช้กับในร้านค้าในหมู่บ้าน ชุมชน ดัด
บัญชีกันในร้านค้าในท้องถิ่น หาได้ให้ไป
ใช้ในห้าง ในเมือง

ทั้งที่เจตนาให้นำเงินเยียวยา
ส่วนนี้ไปซื้ออาหาร ของจำเป็นอื่นและ
ลดภาระการใช้เงินส่วนนี้เพื่อนำเงินไปใช้
จ่ายอย่างอื่น เช่น ค่าเช่าบ้าน

ทั้งที่เจตนาให้นำเงินที่จำกัดที่
รัฐจัดสรรให้ส่วนนี้ไประดับประดอง
สถานการณ์ หาใช้การแจกเงินแบบหว่าน
ให้ไปใช้กันแบบรัฐเป็นเจ้าของ

ทั้งที่เจตนาให้เงินไปที่กลุ่มผู้ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ข้อมูลชัดเจนพอ
สมควร

ส่วนเกษตรกรผู้ไม่ถือบัตร ผู้
ตกหล่น ผู้ไม่มีสมาร์ตโฟน ให้เจ้าหน้าที่
ของธนาคารรัฐที่กระจายอยู่แทบทุกอำเภอ
อำนวยความสะดวกดำเนินการให้ผู้
ตกหล่น

อาจจะเพิ่มเติมชุดปฏิบัติ
การพิเศษ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว อันมีทั้ง
รถส. กรุงเทพ ประสานเข้ากับฝ่ายปกครอง
กระทรวงมหาดไทยลงไปดำเนินการให้
กับผู้ที่ไม่ถึงช่องทางจริงๆ

เพื่อให้การบรรเทาทุกข์ทั่วถึง
และต้องไม่ลืมว่าเราขณะยังไม่ครอบคลุม
การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในกลุ่มอื่นๆ

คงต้องผ่านปัญหาเฉพาะหน้า
ไปก่อน พร้อมกับการเริ่มคิด ต้องคิด
วางแผนระยะถัดไปในการผลักดันให้
เศรษฐกิจฟื้นตัว ซึ่งต้องยอมรับว่าขณะ
นี้ยังไม่เห็นแผนหรือแนวทางใดออกมา
จากรัฐเลย

การเยียวยาเฉพาะหน้าอาจจะ
ผ่านพ้นได้แบบทุลักทุเล

แต่เราอาจไม่ชนะ ถ้าวันนี้ยังไม่
เตรียมการ ยังไม่ลงมือ !! ●

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 23 มกราคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15658

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 6.75

Ad Value: 7,425

PRValue (x3): 22,275

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ทูเรียนไทยปลอดภัย

ย่อยข่าว เศรษฐกิจ

●ทูเรียนไทยปลอดภัย

นางสาวมณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนของจีน เพื่อยืนยันการรักษาระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน ให้มั่นใจกับคุณภาพและความปลอดภัยในทูเรียนไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีอยู่ เพราะจีนเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทย จะเริ่มส่งออกเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม แต่ละปิดส่งออกไปจีนกว่า 5 หมื่นล้านบาท และมีเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในระบบธุรกิจ กว่า 1.4 แสนครัวเรือน



ถ้าให้ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนเอง

ถึง คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย

ท้องถิ่นหลายแห่งงานรับจะจัดซื้อวัคซีนต้านโควิดจากเงิน
สะสมเอง ถ้าท้องถิ่นไหนมีเงินสะสมอยู่เยอะก็สามารถทำได้
ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่ก็ไม่มีที่ที่มีเงินสะสม
เหลือพอ ส่วนใหญ่จะเป็นท้องถิ่นมีอุตสาหกรรม ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ เห็นใจ
ท้องถิ่นเล็กๆ เงินน้อยได้แต่มองความยิ่งใหญ่ของเพื่อนๆ
ในเมื่อท้องถิ่นที่เสนอจะซื้อวัคซีนเองนั้น จึงขอฝากเรื่องการ
จัดซื้อ ปรครอบคอบและรัดกุม คาดว่าในขณะนี้บรรดาผู้แทนยา
คงวิ่งรอกไปท้องถิ่นต่างๆ ที่ออกตัวจะจัดซื้อยาเองอย่าง
แน่นอน เสมือนดีเทลยาไปยื่นคอยคุมหมอตตามหน้าห้องตรวจ
ตามโรงพยาบาลต่างๆ สิ่งที่ต้องพึงระวังอย่างมากคือ วัคซีนนี้
เอาไปฉีดให้กับประชาชนซึ่งเป็นมนุษย์ ดังนั้นควรจะต้อง
สิ่งที่ดีที่สุดและเป็นที่น่าเชื่อถือมีมาตรฐานและคุณภาพ ไม่ใช่
ลดแลกแจกแถมซื้อสองแถมหนึ่ง อันนั้นใช้ไม่ได้กับของใช้
ภายนอก ไม่ต้องรีบตกลงทำสัญญา เพราะถึงซื้อตอนนี้ก็รู้ว่า
จะได้ของเลย ให้แต่ละบริษัทพัฒนาคุณภาพวัคซีนจนเสถียร
ดีกว่า คุณแต่ละประเทศที่เขาฉีดก่อนว่าผลเป็นอย่างไร?
ฉีดผู้สูงอายุ วัยจกรรจ์ วัยหนุ่ม-สาว และเด็ก การตอบสนอง
ของร่างกายไม่เหมือนกัน ไข่ว่าฉีดปุ๊บ จะป้องกันได้ปั๊บ
ถ้าแต่ละคนรักษาสุขภาพอนามัยความปลอดภัยมีมากกว่าครึ่ง
สิ่งที่จะต้องระวังอีกข้อหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น คาบเกี่ยวกับการ
ลงนามจัดซื้อวัคซีนหรือไม่? เลือกตั้งได้คะแนนท่วมท้น แต่จะมา
ตกม้าตายเพราะรีบเซ็นอนุมัติจัดซื้อวัคซีนนี้แหละ

รุ่งรัตน์

ตอบ รุ่งรัตน์

ก็จริงคั้งที่คุมตั้งข้อสังเกต มีหลายฝ่ายออกมาคัดค้าน
เช่นกัน เพราะถ้าให้ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนโควิดเอง ก็จะเกิด

ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างขนาดของท้องถิ่น และการ
ควบคุมคุณภาพ

องค์กรคุมสหกรณ์ออมทรัพย์

เรียน บ.ก.ข่าวสด

หลายวันก่อนสื่อรายงานเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ คลองจั่น
เห็นภาพแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยเกษียณแล้วทั้งนั้น
วัยขนาดนี้ควรที่จะสุขสบายกับการใช้เงินปันผล พยายาม
อดออมเก็บเงินซื้อหุ้นมาทั้งชีวิตการทำงานหวังปันปลาย
ชีวิตจะสบาย แต่ก็ต้องมากอดยเคินเรื่องตามเงินฝากและเงิน
หุ้น หลังจากนั้นสหกรณ์ฯ คลองจั่น ดูเหมือนว่าจะเข้มงวด
แต่ก็ยังไม่วายยังมีอีกสองสหกรณ์ออมทรัพย์ใหญ่ๆ ที่ยังมี
ปัญหานั้น ก็หมายความว่ายังมีช่องว่างให้ผู้บริหารเข้าไปทุจริต
ในสหกรณ์ฯ ได้อย่างง่าย เวลามีการทุจริตโชว์สมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานนั้นๆ จะกระทบเพียง
หน่วยงานเดียว แต่ความเป็นจริงมันกระทบหลายสหกรณ์ฯ
ด้วยกัน เนื่องจากแต่ละสหกรณ์ฯ ก็มีการกู้ยืมกันไปมา
เป็นไปได้หรือที่จะมีการตั้งหน่วยงานที่จะกำกับดูแลอย่าง
เข้มงวดและที่เป็นอิสระดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมด
เปรียบเทียบเหมือนธนาคารแห่งประเทศไทย ดูแลสถาบัน
การเงิน ที่สามารถสั่งให้สถาบันการเงินส่งรายงานหรือชี้แจง
เพื่ออธิบายเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน ภาวะผูกพันและอื่นๆ

ด้วยความเคารพ

อยากเห็น

ตอบ คุณอยากเห็น

คดีสหกรณ์ฯ คลองจั่น เป็นคดีใหญ่เป็นบทเรียนสำคัญ
ทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการควบคุมดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
ต่างๆ โดยเห็นว่าหน่วยงานที่ดูแลอยู่คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นั้น ไม่มีอำนาจหน้าที่เด็ดขาด และยังขาดความเป็นมืออาชีพ
ในด้านการเงิน มีการเสนอให้ตั้งองค์กรอิสระที่มีผู้เชี่ยวชาญ
เข้ามาควบคุมแทน ดังที่กลุ่มเสนอแนะมา ก็ต้องคอยดูความ
คืบหน้าต่อไป

แพ้กเงจแจกเงินก๊อก2 ทุ่มมมนุษย์เงินเดือน-รับเลย์ออฟ

**งบประมาณ แพ้กเงจเยียวยาประชาชน
รอบ 2/2564**

- วงเงินเพื่อการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
2.5 แสนล้าน
- วงเงินที่เหลือของ
กระทรวงสาธารณสุข
3 หมื่นล้าน
- วงเงินเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ก่อนอนุมัติไปแล้ว 1.4 แสนล้าน
(ไม่ใช้จ่ายภายใน ปี.ค.ตัดยอดคืน)
- วงเงินฟื้นฟูผ่านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.5 หมื่นล้าน
(เหลือไว้ก่อน)
- เกลี่ยคืนจาก
วงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ
กระทรวงเกษตรฯ
1 หมื่นล้าน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจรวบรวม

รัฐบาลกวาดเงินทุกบัญชี สำรองใส่แพ้กเงจเยียวยาประชาชน
ก๊อก 2 เดือนเมษายน หลังจบโครงการ “คนละครึ่ง” โฟกัส
ช่วยค่าครองชีพผู้อยู่ในระบบประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน
รองรับกลุ่มถูกลดค่าจ้าง เลย์ออฟ ก็ทยอดเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ไว้แล้ว 2.5 แสนล้าน อนุมัติเงินแล้วไม่ทำโครงการริบคืน
“ประยุทธ์” สั่งเบรกโปรเจกต์มหาดไทย 4.5 หมื่นล้าน เกลี่ย
คืนจากกระทรวงเกษตรฯอีกหมื่นล้าน ด้านสาธารณสุข
ก็มียอดเหลือ 3 หมื่นล้าน



แพ้กเงจแจกเงิน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล
เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
หรือสภาพัฒน์ ร่วมกับทีมเศรษฐกิจของ
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รวม.พลังงาน ได้เตรียม
จัดทำข้อมูลแพ้กเงจใหม่ เป็นก๊อกที่ 2
ในปี นี้ เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับ

9

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 25 - พุธ 27 มกราคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5326

หน้า: 1 (ขวา), 9

Col.Inch: 125.28 Ad Value: 169,128

PRValue (x3): 507,384

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แพ็กเกจแจกเงินก้อน2 อุ่มมมนุษย์เงินเดือน-รับเลยออฟ

ผลกระทบจากการระบาดรอบใหม่ของ
ไวรัสโควิด-19

โปกส์ช่วยมนุษย์เงินเดือน

ซึ่งขณะนี้มีวงเงินเพื่อการฟื้นฟู
เศรษฐกิจเหลืออยู่ประมาณ 2.5 แสนล้าน
และในส่วนของสาธารณสุขอีก 3 หมื่นล้าน

แพ็กเกจเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่
จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2564 เจาะจงให้
กับกลุ่มมนุษย์เงินเดือน พนักงานบริษัท
และผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่บางส่วน
ถูกลดเงินเดือน และมีการลดการจ่าย
ค่าจ้าง และอาจจะถูกเลิกจ้าง เลยออฟ
ให้มีเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพ

อนุมัติแล้วไม่จ่ายยึดเงินคืน

โดยงบประมาณส่วนหนึ่งเกลี้ยมาจาก
ในส่วนของการเยียวยาเกษตรกร ของ
กระทรวงเกษตรฯ และวงเงินกู้เพื่อการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่บริหารจัดการโดยคณะ
กรรมการกลั่นกรองเงินกู้ มีสภาพคืบเป็น
ฝ่ายเลขานุการ จากกรอบ 4 แสนล้าน
ซึ่งมีการอนุมัติไป 1.4 แสนล้าน และ
หากมียอดเงินรายการใดที่ไม่มีการเบิก
จ่ายภายในเดือนมีนาคม 2564 ก็จะตัด
กลับเข้ามาในส่วนนี้

เบรคมหาดไทย 4.5 หมื่นล้าน

นอกจากนี้ยังมีวงเงินที่บริหารจัดการ
ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่านกระทรวง
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่ออัดเม็ดเงินลงสู่พื้นที่ชนบท ขณะนี้
จัดทำโครงการและวางกรอบงบประมาณ
ไว้แล้ว 4.5 หมื่นล้าน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหม ได้พิจารณารับทราบแล้ว แต่
เห็นว่าควรชะลอการใช้งบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้ก่อน เพื่อสำรองวงเงินไว้ใช้ใน
แพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยา
ในช่วงต้นเดือนเมษายน

ทั้งนี้ หน่วยงานด้านเศรษฐกิจจะ
เก็บตัวเลขการบริโภคภาคเอกชน และ
ประเมินเม็ดเงินที่หมุนในระบบเศรษฐกิจ
รวมทั้งการลงทุนภาครัฐ ว่าจะมีแรงขับเคลื่อน
ไปสู่อัตราการเติบโตเพียงพอรึเปล่า
คาดว่าจะสิ้นเดือนมีนาคมก็จะเห็นตัวเลข
ทางเศรษฐกิจภาพรวม แล้วจะเสนอแพ็ก
เกจรอบใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์

สำหรับผู้ประกันตนกับสำนักงาน
ประกันสังคม ณ เดือนธันวาคม 2563
มีจำนวน 16.43 ล้านคน แบ่งเป็นลูกจ้าง
ที่ทำงานในสถานประกอบการตามมาตรา
33 จำนวน 11.12 ล้านคน ผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 จำนวน 1.78 ล้านคน และ
บุคคลทั่วไปที่มีประกันตนตามมาตรา 40
หรือบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
และไม่เกิน 65 ปี ทำงานโดยไม่มีนายจ้าง
ประมาณ 3.5 ล้านคน

“ประยุทธ์” ร้อนใจกล รมว.คลัง

ช่วงเช้าวันที่ 22 มกราคม 2564
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ประชุมร่วมกับนายอคม เต็มพิทยาไพสิฐ
รมว.คลัง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และ
รมว.พลังงาน นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์
และนายพรชัย ชีระเวช ที่ปรึกษาด้าน
เศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง เข้าพบเพื่อหารือมาตรการ
เศรษฐกิจ ประมาณ 2 ชั่วโมง

ขง ครม.อนุมัติลด-ยึดจ่ายภาษี

นายกรัฐมนตรีระบุว่า ได้หารือ
มาตรการด้านภาษี เพื่อลดภาระรายจ่าย
ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และ

ผู้ประกอบการ เช่น ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง, ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย,
ขยายเวลาขึ้นแบบแสดงรายการและ
ชำระภาษีเงินได้ เป็นต้น

โดยมาตรการทั้งหมดนี้ จะนำเสนอที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา
อนุมัติในวันอังคารหน้า (26 ม.ค.)

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า “ขอให้พี่น้อง
ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
พยายามหามาตรการช่วยเหลือในรูปแบบ
ลดรายจ่าย ควบคู่กับการเพิ่มรายได้
เช่น โครงการ ‘เราชนะ’ หรือ ‘คนละครึ่ง’
ที่มีความก้าวหน้า เป็นไปได้ด้วยดี”
อาคมให้รอดมาตรการเข้า ครม.

ก่อนหน้านี้ นายอคม รมว.คลัง ระบุ
ถึงมาตรการภาษีเพื่อการลดรายจ่ายว่า
เตรียมเสนอให้ ครม.พิจารณาขยายเวลา
การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%
ออกไปอีก 1 ปี เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
ให้ผู้ถือครองทรัพย์สิน รวมถึงการลด
ค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01%
สำหรับบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นการขยายเวลามาตรการเดิมอีก 1 ปี
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ กระตุ้นให้คน
ที่มีกำลังซื้อที่อยากจะซื้อบ้าน

นายอคมเปิดเผยภายหลังหารือกับ
พล.อ.ประยุทธ์ ถึงมาตรการภาษีที่จะเข้า
ที่ประชุม ครม.วันอังคารที่ 26 มกราคม
2564 ว่า “เดี๋ยวคอยดู” และกล่าวถึง
ข้อจำกัดของประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์
มือถือสมาร์ทโฟนต้องการรับเป็นเงินสด
หรือระบบคูปอง จากโครงการ “เราชนะ”
ว่าเป็นไปตามที่รองนายกฯสุพัฒนพงษ์ได้
พูดไปแล้ว และให้รอดติดตามมาตรการ
และรายละเอียดการรับสิทธิใช้เงิน

คลังย้ำ “เราชนะ” ถึงฐานราก

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 25 - พุธ 27 มกราคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5326

หน้า: 1 (ขวา), 9

Col.Inch: 125.28 Ad Value: 169,128

PRValue (x3): 507,384

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แพ็กเกจแจกเงินก้อก2 อุ่มมนุษย์เงินเดือน-รับเลยออฟ

ด้านนายพรชัยกล่าวถึงเกณฑ์การ
จ่ายเงินในโครงการ “เราชนะ” ว่า ยังคง
หลักการเดิมเพื่อให้เงินลงสู่ฐานรากจริง ๆ
ร้านค้าขนาดเล็กได้แน่ ๆ แต่ถ้าให้เป็น
เงินสดจะไม่ม้อะไรการันตีว่า เงินจะเข้า
สู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากจริง ๆ

เมื่อถามว่า ประชาชนที่มีข้อจำกัด
เรื่องการใช้จ่ายผ่านสมาร์ตโฟน หรือ
ไม่มีสมาร์ตโฟนจะแก้ปัญหาอย่างไร
นายพรชัยกล่าวว่า เราพยายามดูว่า
ตอนนี้คนที่มีปัญหาเรื่องการใช้จ่าย
ที่เป็นสมาร์ตโฟนมีจำนวนพอสมควร
เช่น โครงการ “คนละครึ่ง” ประชาชน
ที่มีอายุเกิน 60 ปีมีการใช้จ่ายโทรศัพท์
มือถือส่านกว่าคน น่าจะเป็นสิ่งที่ใช้กัน
อยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เข้าใจปัญหา
ในเรื่องข้อจำกัดของประชาชน ซึ่งต้อง
รอดูสักพักหนึ่งก่อน ใหนึง ๆ เพื่อดูว่า
ตกลงแล้วปัญหาคืออะไรกันแน่

เมื่อถามว่าได้เข้าไปตรวจสอบดูหรือยัง
ว่า ประชาชนที่มีปัญหาข้อจำกัดดังกล่าว
มีจำนวนกี่คน นายพรชัยกล่าวว่า คนที่มี
โทรศัพท์ที่ไม่ใช่สมาร์ตโฟนนั้น สมมุติว่า
คนกลุ่มนี้มีรายได้ไม่มาก ซึ่งมีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐอยู่แล้ว เขาก็ได้รับเงินทันที
ซึ่งสามารถใช้เงินในร้านธงฟ้าประชารัฐ
และอยู่ระหว่างขยายระบบให้สามารถใช้
จ่ายได้ในร้านค้าที่ร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”
และโครงการ “เราชนะ” ได้ ซึ่งต้อง
ให้ทันก่อนจ่ายเงินงวดแรกในวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2564

สังคม > สังคมทั่วไป

"เฉลิมชัย" นำทีมทดสอบนวัตกรรมเกี่ยวข้าวขนาดเล็กลดต้นทุนชาวนา

วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 20:31 น.



เฉลิมชัยนำทีมร่วมทดสอบนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็กทำจับหน่วยงานกระทรวงเกษตรพัฒนาต่อยอดเร่งลดต้นทุนการผลิตช่วยชาวนา

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตยูญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติงานนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าว

หัวข้อข่าว: "เฉลิมชัย"นำทีมทดสอบนวัตกรรมเกี่ยวข้าวขนาดเล็กลดต้นทุนชาวนา

ขนาดเล็ก แปลงนาสาธิตของนางอาอีซ๊ะ สลิมสี แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก โดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อคิดค้นและพัฒนาโครงการ“นวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็ก” ขึ้น โดยใช้ตัวรถของรถไถนาแบบเดินตามทั่วไป ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด นำมาติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซลและเพิ่มเครื่องตัดและกลไกสำหรับใช้เกี่ยวข้าวในแปลงนา ซึ่งเหมาะสำหรับแปลงนาประเภทที่ราบลุ่ม ข้าวล้มราบเรียบถึงข้าวตั้ง รวมไปถึงพืชการเกษตรอื่น ๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าว ทำให้เกษตรกรสามารถทำงานได้คนเดียว ข้าวที่ตัดได้นำมาตากเพียงแดดเดียวก็สามารถเข้าไปโรงสีได้ ต่อซึ่งข้าวมีขนาดสั้น เกษตรกรไม่ต้องเผา ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ

นอกจากนี้ รถเกี่ยวข้าวยังมีขนาดเล็ก ทำให้ประหยัดต้นทุน ประหยัดแรงงาน และสามารถนำไปใช้เอนกประสงค์กับต้นหญ้าหรือตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือเพิ่มชุดโรตารีสำหรับการเตรียมพื้นที่นาได้อีกด้วย ถือเป็นความช่วยเหลือลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง



จากการดูการสาธิตเบื้องต้นพบว่าสามารถเกี่ยวข้าวได้เพียง1ไร่/1ชม.โดยความรวดเร็วต่อการพัฒนาได้จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาและพัฒนาเครื่องเกี่ยวข้าวแบบเดินตามให้สามารถเกี่ยวข้าวได้ 2 – 3 ไร่/ชม. ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนที่เป็นค่าแรงในการเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรได้มากถึง 7 – 10 เท่า สำหรับในส่วนองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็ควรมีการปรับตัวในการทำนาแบบดั้งเดิม ให้หันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดต้นทุนให้มากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเข้าไปช่วยในเรื่องการนำผลการศึกษาวิจัย เข้าไปช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย สำหรับแปลงนาข้าวที่ใช้สาธิตนวัตกรรมลดเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ เป็นแปลงนาของเกษตรกรในพื้นที่คลอง 12 เขตหนองจอก ที่ทำนาปีล่าช้า เนื่องจากในช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมา พื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกต่ำกว่าค่าปกติ ทำให้ไม่สามารถทำนาปีได้ตามปกติ

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน จึงได้มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เข้าไปช่วยเหลือด้วยการส่งน้ำเข้าคลองชลประทานที่รับน้ำจากคลองระพีพัฒน์ พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณประตูระบายน้ำ (ปตร.) กลางคลอง 8 - 9 และ ปตร.ปากคลอง 13 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลำเลียงน้ำ รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณ ปตร.พระธรรมราชา (ใหม่) สามารถช่วยเหลือพื้นที่ทำนาปีล่าช้าได้ โดยไม่มีผลผลิตเสียหาย ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่มีการทำการเกษตรประเภทนาข้าว (นาล่าช้า) จำนวน 310,473 ไร่ ซึ่งจะเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายเดือนม.ค.จนถึงกลางเดือน ก.พ.

อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักกลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งนี้อยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องสำรองไว้ใช้เฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก ทำให้ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการทำนาปรังได้ จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า